

๘๘ ตั้งแต่ตอนสาว ๆ ก็ทำไร่ข้าวโพดปลูกผักสวนครัวไว้กินเองที่เหลือก็แบ่งขายให้เพื่อนบ้าน แต่รายได้จากทั้งสองทางก็ต้องแขวนอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ปีไหนน้ำดีดินดีก็ให้ผลผลิตดีพอมีรายได้เก็บออมบ้าง ถ้าปีไหนแล้งก็ต้องคิดถึงเงินเก็บแค่ทำเลี้ยงปากท้องครอบครัวได้ทุกวันก็ถือว่าดีแล้ว เมื่อมีรายได้ไม่แน่นอนก็ต้องมองหาอาชีพเสริมอื่นแต่ก็ไม่มีอะไรที่เหมาะสมจะเป็นอาชีพหลักของเราได้จริงๆ” ป้าเก็บ การะเวก เล่าย้อนอดีต

ป้าเก็บ บอกว่าตนทำไร่ปลูกผักเลี้ยงตัวไปนานหลายปี จนเมื่อปี 2531 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี นัดหมายลูกบ้านให้ไปประชุมที่วัดเพื่อหารือเรื่องหมู่บ้านที่ทำเป็นประจำ



3 คนได้เรียนหนังสือตามที่พวกเขาต้องการ เมื่อถามถึงสิ่งที่ประทับใจตลอด 18 ปีที่ผ่านมาป้าเก็บเลี้ยงไก่ที่กลายเป็นมรดกอาชีพที่ป้าได้มอบให้กับลูกๆ แล้วป้าบอกว่า ตลอดเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการดูแลแนะนำจากเจ้าหน้าที่สัตวบาลและผู้บริหารบริษัทเป็นอย่างดี ทำให้ผลการเลี้ยงในฟาร์มประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ รุ่น โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อเป็นโครงการที่ดี สามารถยึดเป็นอาชีพได้อย่างยั่งยืน มีรายได้ที่ดี

“ที่ผ่านมามีบริษัทได้ถ่ายทอดความรู้วิชาการใหม่ๆ ให้ตลอดเวลา เราเองก็หาความรู้และปรึกษากันกับเพื่อนเกษตรกรที่ช่วยเหลือกันให้อาชีพของเราเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการเลี้ยงไก่ก็มีหลักวิชาการที่

## “เก็บ การะเวก” พลิกชีวิตชาวไร่ มาเลี้ยงไก่เนื้อกับซีพีเอฟ สร้างความสุขในชีวิตหลังเกษียณ ภูมิใจส่งต่ออาชีพยั่งยืนให้ลูกหลาน



● เก็บ การะเวก

แต่การประชุมในครั้งนั้นกลับเปลี่ยนชีวิตป้าเก็บไปอย่างสิ้นเชิง เพราะผู้ใหญ่บ้านยังแจ้งเรื่องบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มีการขยายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่เนื้อแก่เกษตรกรรายย่อยเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีอาชีพและมีรายได้ที่ยั่งยืน เมื่อได้ยินเช่นนั้น ป้าเก็บรู้สึกสนใจในทันที เพราะเป็นสิ่งที่ตรงกับใจที่คิดอยู่

“พอผู้ใหญ่บอกเรื่องนี้ถึงทำใจในการประชุม ป้าสนใจมากและอยากเป็นสมาชิกโครงการเพราะมองว่าถ้าไม่เริ่มก็ไม่มีความก้าวหน้าไปข้างหน้า จึงตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกโครงการทันที จากนั้นจึงสอบถามสัตวบาลกับผู้เชี่ยวชาญของบริษัทว่าต้องเริ่มอย่างไร

ลงทุนแบบไหน การจัดการขุขี้มูลหรือไม่ ซึ่งทางบริษัทก็ให้ข้อมูลอย่างดี เริ่มตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง หาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ จนถึงแนะนำการเลี้ยงอย่างเป็นระบบจนป้าทำเป็นทุกอย่าง” ป้าเก็บเล่า



ฟาร์มเก็บการะเวก เริ่มต้นก่อสร้างโรงเรือนแบบเปิด 1 หลัง สำหรับเลี้ยงไก่เนื้อบนพื้นที่ของตนเอง จนเมื่อปี 2547 ได้ปรับปรุงฟาร์มใหม่และสร้างโรงเรือนให้เป็นระบบปิดปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ หรือระบบอีแวป ที่ช่วยให้ประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่เนื้อของฟาร์มดีขึ้นเป็นอย่างมาก ไก่โตเร็วขึ้นเพราะมีความเป็นอยู่ที่ดี อากาศภายในเหมาะสม



ตลอด 18 ปี ที่ป้าเก็บตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่เนื้อกับซีพีเอฟ

ประสบความสำเร็จมาตลอด

เพราะบริษัทถ่ายทอดความรู้วิชาการใหม่ๆ ให้อย่างต่อเนื่อง

ตนเองก็หาความรู้และปรึกษากันกับเพื่อนเกษตรกรที่ช่วยเหลือกัน

ให้อาชีพนี้เติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของการเลี้ยงไก่ก็มีหลักวิชาการที่ถูกต้องให้ได้เดินตาม

ที่สำคัญคือไม่ต้องรับความเสี่ยงด้านตลาด

เพราะบริษัททำหน้าที่เป็นตลาดรองรับผลผลิตแทนให้

กับไก่เนื้อ เมื่ออยู่สบายก็กินอาหารได้ดีตามมาตรฐาน อัตราเสียหายลดลงมากเมื่อเทียบกับตอนเลี้ยงไก่ในโรงเรือนแบบเปิด การปรับปรุงระบบการเลี้ยงครั้งนั้นช่วยให้ป้ามีรายได้ที่ดีตามมา ป้าบอกว่าคิดถูกที่ตัดสินใจลงทุนเพราะสิ่งที่ได้รับคืนมานั้นคุ้มค่ามาก เพราะไก่เนื้อ 9,400 ตัว สร้างรายได้ให้กับป้าเก็บและครอบครัวประมาณ 350,000-480,000 บาทต่อปี ทำให้มีบ้านและมีครอบครัวที่อบอุ่น ช่วยให้ป้ามีรายได้ส่งลูกๆ ทั้ง

ถูกต้องให้เราได้เดินตาม ที่สำคัญคือไม่ต้องรับความเสี่ยงด้านตลาด เพราะเป็นแบบประกันราคา บริษัททำหน้าที่เป็นตลาดรองรับผลผลิตแทนให้ ซึ่งถ้าเลี้ยงเองขายเองก็จะเสี่ยงมากแล้วแต่ตลาด ปัจจุบันได้ขยายโครงการเพิ่มเติมอีก 1 ฟาร์ม ให้กับลูกสาว เพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัว และกลายเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ดูแลต่อไป เรียกว่าการเลี้ยงไก่เนื้อกับซีพีเอฟสร้างความสุขในชีวิตหลังเกษียณให้ป้าได้จริงๆ” ป้าเก็บ กล่าวทิ้งท้าย